



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 16,13 มูลค่าข่าว 160,820.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เล็งฟันเพิ่ม '20 มหาวิทยาลัย' สั่งสอบหลักสูตรนิติฯแม่ฟ้าหลวง

"ดาวพงษ์" เผยกอก.เดินหน้าจัดการธรรมาภิบาล
อุดมศึกษา เล็งซงแก้ปัญหเพิ่มเติมอีก 20 สถาบัน
พร้อมแจง 6 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการศึกษาไทย
พร้อมสั่งตรวจสอบหลักสูตรนิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้า
หลวง ถูกร้องเรียนไม่ได้รับการรับรอง ขณะเดียวกัน
ผู้บริหารตั้งโต๊ะแถลงยืนยันใช้สมัครงานได้ทุกที่

วานนี้ (27 ก.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
สู่อนาคตการศึกษาไทย" ในการประชุมสมัชชาวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ว่าครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ถ่ายทอดเก่งทำให้เข้าใจง่าย
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
กำลังดำเนินการแก้ปัญหาการศึกษาไทยเร่งด่วน

ใน 6 ปัญหาหลัก 31 ปัญหาย่อย คือ แก้ปัญหาครู
แก้ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แก้ปัญหาไอซีที แก้ปัญหาการทดสอบและการประเมิน
แก้ปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตาม
ความต้องการ และแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

"เรามีปัญหาครูขาดและครูเกินในบางโรงเรียน
มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่มีจำนวนนักเรียนไม่
เกิน 20 คน อยู่ถึง 1,072 โรงเรียน และมีโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาที่สอนถึงชั้น ม. 3 แต่ตั้ง
อยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เกิน 6 กิโลเมตร
ถึง 85 โรงเรียน ซึ่ง ศธ.จะมีการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กใหม่ และกำลังหอบทวนว่าโรงเรียนขยาย
โอกาสในกลุ่มนี้ควรกลับไปสอนแค่ป.6 และย้ายเด็ก

ระดับม.ต้นมาเรียนในโรงเรียนมัธยม ที่อยู่ใกล้เคียง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากกว่า

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่หลังมีคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา ธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยดำเนินการทันทีกับ
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็มีผู้บอกว่าเบาเกินไป ซึ่ง
ขณะนี้ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาอีก 20 แห่งที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทยอยส่ง
รายชื่อให้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน
กอก.ดำเนินการ

นอกจากนี้จะรื้อฟื้นกิจการลูกเสือให้ดีขึ้น มีการ
ทดสอบความรู้ความสามารถของครูทุกคนเหมือน
กับการตรวจสอบว่าอ่อนในด้านใด ก็จะจัดอบรม
ด้านนั้นๆให้

พล.อ.ดาวพงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

สกอ.

ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ผ่านการ
รับรองจาก สกอ. ว่า ในส่วนของ
มรภ.นครราชสีมา อยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบว่าเกิดข้อผิดพลาด
ของฝ่ายใด ระหว่างมหาวิทยาลัย

หรือ ครูสภา และจะต้องมีการจ่าย
ชดเชยให้นักศึกษาอย่างไร

ส่วนกรณี นักศึกษามฟล. ได้
มอบให้ สกอ. ตรวจสอบหลักสูตร
นิติศาสตร์ที่ได้รับการร้องเรียน
ต่อไป

โดยวันเดียวกันนี้ นายไพโรจน์
กัมพูศิริ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักสูตร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต โดยยืนยัน
ว่าได้รับการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับ
การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ที่
สำเร็จการศึกษาจึงมีศักดิ์และสิทธิ์
แห่งปริญญาในทุกประการในการ
สมัครเข้าทำงานทั้งในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน

